



เยี่ยมชมสวนของหมั่นพึ่งพร ชมพรรณไม้ดอกไม้ใบ หลากสีชนิด

จำได้ว่าเมื่อช่วงต้นปีได้พาคุณหมั่นพึ่งพร ไปเยี่ยมชมสวนที่บ้านสวนที่
เก็บรวบรวมไม้ดอกไม้ใบ หลากชนิดเอาไว้ด้วยพื้นที่ ๒.๖ ไร่
จนกระทั่ง มาคราวนี้ผู้เขียนก็ได้ไปพบกับสวนที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กันโดยบังเอิญ สวนที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่ ๓ ไร่ แต่
พรรณไม้ที่อาศัยอยู่รวมกันต้องบอกเลยว่าไม่น้อยเลย อาทิ กัลปพฤกษ์
ไม้, หน่อไม้ฝรั่ง, กล้วยไม้, กล้วยไม้, กล้วยไม้, กล้วยไม้, กล้วยไม้,
ต้นมะม่วง, ต้นมะม่วง, ต้นมะม่วง และไม้ไทยหายากอีกหลายชนิด



สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ซอย
พุทธบูชา 15 ถนนพระราม 2 ะ เจ้าของ
ชื่อ คุณหมั่น พึ่งพร ส่วนชื่อสวนอย่าง
เป็นทางการก็คือ สวนมนังการ นอก
จากนี้ ที่นี้ก็ยังเป็นศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรอีกด้วยนะ
“ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นไม่มีอะไร
ที่เน้นเป็นพิเศษ อย่าง กล้วยไม้ ก็จะมี
แคทลียา ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่กระถางแบบ
จ.สมุทรสาคร นอกจากแคทลียาผม

ก็ยังมีพวกกล้วยไม้ตัดดอก อย่าง
ออนซีเดียม ซึ่งออนซีเดียมผมเป็นคนค้น
คว้าไม้ตัวนี้ ส่วนมากคนอื่นเขาจะทำ
ห้วย ทำดินโดเปียม แต่ผมคิดว่า
ทำแล้วมันเหมือนกันหมด ผมเป็น
คนชอบฝึกแนวแล้วก็ไม่ชอบ
เหมือนคนอื่นก็เลยมาค้นคว้าเรื่อง
ของออนซีเดียมก็ทำตัวนี้มาประสบ
ความสำเร็จเป็นตัวเป็นคนขึ้นมาได้
จนถึงทุกวันนี้”

คุณหมั่น พึ่งพร เจ้าของสวน
นอกจากนี้คุณหมั่นยังได้บอก
ด้วยว่า สวนที่ทำการค้ามีอยู่ที่
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นสวน
กล้วยไม้ อ.พาชี จ.อยุธยา เป็นสวนชวน
ชม เอาไว้ถ้ามีโอกาสจะพาไปเยี่ยมชม
นะคะ เนื่องจากว่าคลุกคลีกับต้นไม้มา
ตั้งแต่เด็กๆ จึงทำให้เขามีความผูกพัน
ชนิดที่ว่าแยกกันไม่ออกเลยทีเดียว
“ผมขายต้นไม้มาตั้งแต่เด็กๆ ขายพวก



โกลเด้นไบบีตัจยุค 49-50



หน้าวัวดอก



หน้าวัวใบ



เขนเขมโบยอดนิยมเงินล้าน



สิวาดี



แคกลีลา



แคกลีลา



Den. antennatu



ต้นอัมพวา



สับปะรดสี

กล้วยไม้ซึ่งสมัยก่อนขายดีมากเทียบไม่ได้เลยกับในสมัยนี้ อีกอย่างผมก็มองว่ามันเป็นอาชีพที่สามารถตั้งตัวได้ ก็เลยทำให้ชอบ เกิดความหลงใหล มีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นดอก ใบ คือ มองดูแล้วมีความสุข เป็นทั้งอาหารตา อาหารใจ และที่สำคัญทำให้เราคลายเครียดได้”

ภายในบ้านสวนแห่งนี้ นอกจากจะมีพรรณไม้ที่กล่าวเอาไว้ในข้างต้น ก็ยังมีพรรณไม้ที่ในปัจจุบันนับว่าหาได้ยากที่จะเป็นต้นจิก ต้นอัมพวา, พิลังกาสารวมทั้งละมุดต่าง ซึ่งแต่ละต้นก็ถูกจัดวางเอาไว้ได้อย่างเป็นสัดส่วน ความร่มรื่นของบรรยากาศโดยรอบก็ทำให้ผู้เขียนเกิดหลงเสน่ห์ไม่เหล่านี้ซะแล้ว

ในภาคการดูแลคุณมนัสได้บอกว่า “สมัยก่อนน้ำที่ใสรดจะเป็น น้ำคลองซึ่งจำเป็นต้องนำไปตรวจเช็คค่า pH น้ำคลองผมจะสูบเข้ามาไว้ในบ่อพักแล้วก็เอาแนวทางของในหลวงมาใช้คือ บอกว่าให้ใช้ผักคตบขนา ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษและปรับสภาพน้ำให้ใส ผมก็ทดลองทำดูแล้วก็เอามาใช้รดกับต้นไม้



ออนซีเดียม

และก่อนจะลาจากกันไป คุณมนัสก็ยังคงฝากข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะลองปลูกเลี้ยงบ้าง

การปลูกเลี้ยง

โรงเรือน กล้วยไม้ต้องการแสงแดดพอสมควร ควรมีแสงประมาณ 50-60% อากาศถ่ายเทได้ดี ปลูกบนโต๊ะที่มีความสูงประมาณ 0.80 เมตร กว้าง 1.00-1.50 เมตร จะใช้กระถางตั้งหรือทำเป็นราวแขวนก็ได้ หลังคาสูงจากพื้นประมาณ 3.00-3.50 เมตร



Den. antennatum



ลิ้นมังกร



ต้นจิก



ปุยเซียน



สืลาวดีต่าง



ละมุดต่าง

วัสดุที่ใช้ปลูก

สกุลหวาย ออนซีเดียม และแคทลียา นิยมปลูกด้วยกาบมะพร้าว ออสมันดำ ถ่านหรือโฟมก็ได้ ส่วนสกุลเวन्द้าและลูกผสมมีรากอากาศไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปลูก

การรดน้ำ

ควรเป็นน้ำที่สะอาดวันละ 1 ครั้ง แต่ถ้าอากาศแห้งหรือร้อนมากก็อาจรดน้ำเพิ่มเป็นวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและบ่าย

การใส่ปุ๋ย

ใช้ปุ๋ยเกล็ดผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วลำต้นและใบ ระยะการเจริญเติบโตใช้ปุ๋ยสูตร 30-20-10 สลับกับปุ๋ยสูตรเสมอ 18-18-18 ตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ข้างกล่องปุ๋ยหรือประมาณ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน เมื่อกกล้วยไม้โตพร้อมที่จะออกดอกควรเปลี่ยนปุ๋ยเป็นสูตรที่มีตัวกลางและตัวท้ายสูง เช่น 15-30-20 เพื่อเร่งให้กล้วยไม้ดอก โดยใช้สลับกับปุ๋ยสูตร 18-18-18 ซึ่งจะช่วยให้ดอกและต้นสมบูรณ์ดี (ก่อนใส่ปุ๋ยควรรดน้ำให้เปียกในตอนเช้า พอตอนสายๆ จึงเริ่มฉีดพ่นปุ๋ย)

โรคและแมลง

โรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบจุด ใบไหม้ แอนแทรคโนส ราน้ำค้าง ราสนิม (โรคมักจะเกิดช่วงฝนตกชุกและหน้าหนาว)

แมลงศัตรู เช่น เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนกัดกินดอก

การป้องกันและกำจัด โรคที่เกิดจากเชื้อรา ควรใช้สารในกลุ่มแคพแทน, คาเบนดาซิม และแมนโคเซฟ

การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู

ควรใช้สารเคมีและกับดักกาวเหนียว ซึ่งกับดักกาวเหนียวเป็นกาวที่สกัดจากธรรมชาติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วิธีใช้ ทากาวลงบนกระดาษสีเหลืองหรือสีฟ้าติดให้สูงกว่าต้นกล้วยไม้ประมาณ 40 เซนติเมตร ระยะห่าง 4x4 เมตร การใช้กับดักกาวเหนียวเป็นการช่วยลดการใช้สารเคมีได้ดี

ขอขอบคุณ : สวนมณีจักร คุณมนัส เห่งพูน 23/1 หมู่ 7 ซอยพุทธบูชา 15

ถนนพระราม 5 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

โทร.0-2428-3478, 08-1559-0577

